

## Lễ Tưởng Niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lần thứ 60 tại giáo xứ CTTĐVN Seattle.

Tukwila. Trong tinh thần uống nước nhớ nguồn và cùng với Giáo Hội hướng đến việc cầu nguyện cho các Đấng Linh hồn trong tháng 11, giáo xứ CTTĐVN cử hành lễ Tưởng Niệm và thánh lễ cầu nguyện cho Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, các Bào Đệ của Người và toàn thể Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do vào chiều thứ Bảy ngày 04 tháng 11 năm 2023 lúc 6 giờ .

Xem Hình: [Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm 2023 - Google Photos](#)



Trước Thánh Lễ là phần tưởng niệm được cử hành một cách long trọng. Mở đầu chương trình vị đại diện ban chức nói về ý nghĩa của lễ tưởng niệm : Hôm nay giáo xứ CTTĐVN cử hành lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đúng 60 năm, ngài đã bị giết chết một cách bi thương trong biến cố gọi là cuộc đảo chánh tháng 11 năm 1963.

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là vị sáng lập nền Đệ Nhất Cộng Hòa tại miền Nam, ngài được sinh ra trong một gia đình đạo đức tại giáo xứ Phú Cam Huế thuộc Tổng Giáo Phận Huế. Ngài là người con thứ tư trong gia đình gồm 8 trai và 3 gái trong đó có 2 người con trai chết lúc còn nhỏ. Tương cũng nên biết, thân mẫu của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là em ruột của Cố Tổng Thống Diệm.

Thân phụ của Cố Tổng Thống là Cụ Ngô Đình Khả làm Thượng Thư Tổng Quản Cảnh Thành thời Vua Thành Thái là một nhà yêu nước. Vào khoảng năm 1907, Pháp nghi ngờ Vua Thành Thái được kỳ ngoại hầu Cường Để hỗ trợ để thực hiện Việt Nam Quang Phục Hội do đó Pháp đưa Vua Thành Thái đi lưu đày ở đảo Reunion vào tháng 7 năm 1907.

Trong triều đình vào thời bấy giờ, chỉ có một mình Thượng Thư Tổng Quản Cảnh Thành là cụ Ngô Đình Khả chống lại việc đày Vua Thành Thái. Từ đó dân Huế có câu: Đày Vua không Khả, Đào mã không Bài. Quận Công Nguyễn Hữu Bài cũng là một tín đồ công giáo chống việc triều đình Pháp đòi đào ngôi mộ của Vua Tự Đức để lấy vàng bạc châu báu.

Điểm qua vài nét về gia đình Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và do truyền thống yêu nước của người cha, đã tạo nên con người của Cố Tổng Thống là một người yêu dân yêu nước khi lãnh đạo đất nước. Nhiều vị tướng lãnh xuất thân đã được Tổng Thống nâng đỡ và họ lại nờ tâm giết cố Tổng Thống và người em của ngài một cách mờ ám.

Chúng tôi nói mờ ám vì thời gian trải qua đã 60, chưa thấy có tài liệu nào nói về một vị tướng nào đó đã dám đứng ra lên tiếng lãnh nhận trách nhiệm về cái chết của Cố Tổng Thống và cụ Ngô Đình Nhu

Suốt những năm tháng dưới sự lãnh đạo của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã tạo nên một thời vàng son cho Miền Nam Việt Nam về an cư lạc nghiệp. Việc giết hại cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và làm sụp đổ nền Đệ Nhất Cộng Hoà là hậu quả của thảm họa miền Nam lọt vào tay cộng sản 30 tháng 4 năm 1975.

Cử hành lễ tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Đình Diệm hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, GiacôBê Ngô Đình Nhu, Gioan Baotixia Ngô Đình Cần, cùng các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do.



Kính mời cộng đoàn cùng đứng : một phút mặc niệm bắt đầu: Hối kèn truy điệu trỗi lên đưa tâm hồn mọi người hướng về giây phút thiêng liêng với tất cả tâm tình cầu nguyện cho cố Tổng Thống và các bào đệ của người cùng các Quân Dân Cán Chính VNCH đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do. Phút mặc niệm chấm dứt . Ba hồi chiêng trống ngân vang làm tăng thêm sự trang trọng của buổi tưởng niệm . Ba hồi chiêng trống vừa dứt ca đoàn hát bài Ca Nhập Lễ, nghi đoàn cùng với cha chủ tế cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn Thánh. Cha Chánh Xứ Đào Xuân Thành Chủ Tế Thánh Lễ.

Bài ca nhập lễ vừa dứt. MC : trân trọng kính mời quý cha dâng hương.

Phần niệm hương được chia 4 nhóm gồm quý cha, quý đại diện miền Bắc đại diện miền Trung và đại diện miền Nam theo lời dẫn niệm hương từng phần như sau:



Đoàn Dâng Hương

-Quý Cha dâng hương: Hương trầm trên tay Quý cha là niềm tri ân dạt dào, là lời cảm tạ bao hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng ta được sống trong một đất nước tự do . Trong giây phút thiêng liêng này, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho quê hương Việt Nam sớm chấm dứt nạn cộng sản vô thần để mọi người dân được sống trong an bình hạnh phúc như mong muốn của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lúc sinh thời.





Sau lời dẫn của mỗi toán niệm hương Ca Đoàn đều hát: Hương Trầm tỏa bay lên trước Thiên Nhan... : (ba tiếng chuông trống )



-Đại diện miền Bắc: Nén hương trong tay đại diện miền Bắc dâng lên Chúa để tưởng nhớ đến các anh hùng vị Quốc vong thân, các chiến sĩ VNCH đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do cho miền Nam Việt Nam. Xin cho tất cả được an nghỉ nơi nước Chúa.



-Đại diện miền Trung : Miền Trung nơi quê hương của gia đình cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm. Nén hương trong tay đại diện miền Trung dâng lên Chúa với lời nguyện cầu: Xin Chúa đón nhận linh hồn Cố Tổng Thống Gioanbaotixia Ngô Đình Diệm và các bào đệ của ngài được vào hưởng phúc muôn đời trên Thiên Quốc.



-Đại diện miền Nam: Nén hương trong tay những đại diện miền Nam dâng lên Chúa với lời khẩn nguyện thiết tha. Xin cho các chiến sĩ VNCH và Đồng Minh đã chết cho nên công lý và hoà bình được đơm hoa kết trái trên mảnh đất đầy tình người đơn sơ và chân thật. Xin cho tất cả được an nghỉ nơi nước Chúa.

Phản niệm hương kết thúc và bắt đầu Thánh Lễ. Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo Phụng Vụ Thánh Lễ Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên. Tin mừng hôm nay Thánh Matthêu giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu nói với dân chúng : Họ nói mà không làm với đoạn sau: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các người, các người hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giờ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nói rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghé đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "Thầy". Phần các người, các người đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các người chỉ có một Thầy, còn tất cả các người đều là anh em với nhau. Và các người cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các người chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các người cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các người có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các người ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các người.

"Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

Cha chủ tế phụ trách giảng lễ, bài chia sẻ tin mừng ngài nhấn mạnh về đức tính khiêm nhường của người Công Giáo nh lời Chúa nói: "Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên"

Khi đề cập đến cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ngài nói: Hôm nay chúng ta cùng tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và các Bào Đệ của Người cùng các Chiến sĩ VNCH đã hy sinh, chúng ta cùng học gương yêu nước, lòng đạo đức, tính khiêm nhường và đức tin của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Cố Tổng Thống luôn sống với niềm tin của người Kitô hữu, ngài luôn sống bằng những lời cầu nguyện và tín thác nơi Chúa. Nhân đây chúng ta cùng cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm hưởng được nền công lý và hòa bình đích thực.





Đoàn Dân Lễ Vật.

Vài hình ảnh giáo dân tham dự Thánh Lễ



Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chánh xứ cảm ơn ban phụng vụ, cảm ơn các vị trong Ban Tổ Chức và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cố Tổng Thống, các Bà Đệ của Người cùng chiến sĩ VNCH.

Thánh lễ kết thúc lúc 7 giờ 20 phút với phép lành cuối lễ và mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn với lời kinh kết cầu nguyện cho Các Đấng Linh Hồn.

Nguyễn An Quý